

UỶ BAN NHÂN DÂN
Tỉnh Thái Nguyên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **09** /1998/CT-UB

Thái Nguyên, ngày **09** tháng 4 năm 1998

CHỈ THỊ CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN Về thực hiện Tháng hành động vì trẻ em

Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị số 38/CT-TW ngày 30/5/1994 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị 24/CT-TU ngày 22/5/1995 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường công tác Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, và qua một năm thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TU ngày 21/2/1997 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thái Nguyên về việc hàng năm lấy ngày 19/5 là Ngày toàn dân Thái Nguyên lao động vì hạnh phúc trẻ em. Các ngành, các cấp trên địa bàn toàn tỉnh nhìn chung đã có sự chuyển biến tích cực trong lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Vì vậy, tình hình trẻ em và công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em ở tỉnh đã có những bước tiến bộ trên nhiều mặt.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em cùng các Chỉ thị nói trên ở một số ngành, cấp, một số cơ sở cũng như trong một bộ phận cộng đồng chưa xác định rõ trách nhiệm của ngành mình, cấp mình, gia đình và cá nhân mình trong "Sự nghiệp trồng người", chưa có sự quan tâm chỉ đạo và đầu tư đúng mức nên tình hình trẻ em trong tỉnh còn có nhiều vấn đề chưa đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Để tiến tới việc các em được hưởng đầy đủ các quyền, cũng như thực hiện các bổn phận của mình theo Luật định và thực hiện tốt hơn nữa các Chỉ thị số 38 của Ban Bí thư, số 24 và số 03 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thái Nguyên. Thực hiện các mục tiêu của chương trình hành động vì trẻ em Thái Nguyên đến năm 2000-2005 và 2010. UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu UBND các huyện, thành, thị ; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành và các đơn vị trong tỉnh triển khai thực hiện ngay một số nhiệm vụ sau:

1- Thực hiện Chỉ thị 38 của Ban Bí thư Trung ương và Chỉ thị 24 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, từ nay hàng năm Tỉnh Thái Nguyên sẽ tổ chức **Tháng hành động vì trẻ em** bắt đầu từ ngày **15/5** đến hết ngày **30/6**.

2- Trong Tháng hành động vì trẻ em các cấp, các ngành phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ xây kế hoạch hoạt động cụ thể dành cho trẻ em như: Tổ chức các hoạt động văn hoá thể thao nghệ thuật riêng cho các em ; khám sức khỏe cho các em, thăm và tặng quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn, gặp mặt biểu dương những cá nhân thiếu niên, nhi đồng học giỏi ở từng cấp, từng ngành.

Đối với các khu vui chơi của trẻ em có thu tiền như khu vui chơi ở công viên Sông Cầu, Cục Thuế và ngành Tài chính phải nghiên cứu giảm thuế và quản lý giá vé vào cổng hợp lý trong 3 tháng hè để thu hút nhiều trẻ em được tham gia vui chơi.

3- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành và các đơn vị trực thuộc cần tổ chức tốt Ngày lao động vì hạnh phúc trẻ em - ngày 19/5 hàng năm. Đảm bảo cho mọi người nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình đối với trẻ em để từ đó làm cho Ngày lao động vì trẻ em vừa mang ý nghĩa chính trị vừa có hiệu quả thiết thực, góp phần bổ sung cho Quỹ bảo trợ trẻ em các cấp ngày một lớn, hỗ trợ cho hoạt động bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ở cơ sở.

4- Kinh phí phục vụ cho các hoạt động Tháng hành động vì trẻ em của các đơn vị được cân đối từ ngân sách của cơ sở mình đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, đúng việc và hiệu quả.

5- Giao cho Ủy ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em các cấp chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan giúp UBND các cấp và thủ trưởng các đơn vị tổng kết biểu dương, khen thưởng những tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp cho Tháng hành động vì trẻ em, đồng thời cũng cần lưu ý các cơ sở làm chưa tốt.

6- Giao cho Ủy ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em tỉnh chủ trì phối hợp với các ngành có kế hoạch cụ thể hướng dẫn các cơ sở thực hiện Tháng hành động vì trẻ em. Đồng thời giúp UBND tỉnh kiểm tra, giám sát các ngành, các cấp thực hiện Chỉ thị này, báo cáo kịp thời với UBND tỉnh những khó khăn vướng mắc để UBND có ý kiến chỉ đạo.

Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, Thủ trưởng các đơn vị tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

Nơi nhận:

- UBBV & CSTEVN
- TT. Tỉnh uỷ
- TT. HĐND tỉnh
- Chủ tịch UBND tỉnh
- Các PCT. UBND tỉnh
- UBND các huyện, thành phố, thị xã
- Các đơn vị trực thuộc
- Các Sở, Ban, Ngành
- Lưu: VT-TH-VX-5.

TM/ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

KT/ Chủ tịch

Phó Chủ tịch



Nguyễn Thị Phương Thảo